

บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาแข็งค่า หลังตลาดปรับตัวเตรียมรับเฟดขึ้นดบ.แล้ว

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาแข็งค่าขึ้น โดยมีแรงขายทำกำไรดอลลาร์ออกมาบางส่วน หลังในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนเข้าเก็งกำไรดอลลาร์ เพื่อเตรียมรับกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในสัปดาห์นี้ ไปมากแล้ว

\*ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 35.40 และแนวรับที่ 35.20

\*ยูโร/ดอลลาร์ขยับขึ้นเข้าใกล้จุดสูงสุดรอบ 1 เดือน ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังผู้กำหนดนโยบายบางคนของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) พูดถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ก่อนที่มาตรการเข้าซื้อพันธบัตร หรือมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) ของอีซีบีจะสิ้นสุดลง

\*แหล่งข่าวกล่าวว่า ผู้กำหนดนโยบายบางคนของอีซีบีพูดถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ก่อนที่มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) จะสิ้นสุดลง แต่การหารือนี้ดำเนินไปเป็นเวลาสั้นๆ และแนวคิดนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนในวงกว้าง

\*ยูโรขยับขึ้นได้เพียงเล็กน้อย เพราะยูโรได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมกำหนดนโยบาย ในวันที่ 14-15 มี.ค.

\*กระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นสูงกว่าคาด โดยเพิ่มขึ้น 235,000 ตำแหน่ง ในเดือนก.พ. และอัตราการว่างงานอยู่ที่ 4.7% ตามคาดในเดือนก.พ.

\*ตัวเลขดังกล่าวจะช่วยเปิดโอกาสให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยนักลงทุนในตลาดสัญญาล่วงหน้าคาดว่า มีโอกาสสูงกว่า 90% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้

\*เมื่อวันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.29 พันล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 5.29 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 1.08 พันล้านบาท

\*09.13 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.306/319 จาก 35.40 เมื่อวันศุกร์

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.731/763 จาก 37.702 เมื่อวันศุกร์

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 114.83/86 จาก 114.74 เมื่อวันศุกร์

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0687/88 จาก 1.0669 เมื่อวันศุกร์

"เมื่อสัปดาห์ก่อน ดอลลาร์แข็งค่าไปมากพอสมควร จากการเก็งเรื่องดอกเบีย์เฟด ตอนนี้เหมือนตลาดจะมองไปในทางเดียวกันหมด ก็เริ่มมีคน take profit ออกมาบ้าง" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้